

บันทึกการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่องกระทู้ถาม

ต่อมา ประธานวุฒิสภาได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณี การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายก้านรงค์ จันทิก) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๔ (นายปานเทพ กล้านรงค์ราญ) ได้ร่วมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษาฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายก้านรงค์ จันทิก) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครม.ในวัยรุ่น ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๒) หลังจากรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) กรรมาธิการ (นางประยูร เหล่าสายเชื้อ) และเลขานุการคณะกรรมาธิการ (นางทัศนียา ยุวานนท์) ได้ร่วมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษาฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง) และกรรมาธิการ (นายอำพล จินดาวัฒนะ) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์” ซึ่งคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๓) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) กรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ (นายสมชาย เสียงหลาย) และอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ (นายวรวิทย์ รัตนติลภ ภูเก็ต) ได้ร่วมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษา โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ (นายสมชาย เสียงหลาย) และผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกองอากาศยานไร้คนขับ (นายเกษิพัช วัฒนยศ) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาวาฬปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์” ซึ่งคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๔) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) และโฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (นายนิพนธ์ นาคสมภพ) ได้ร่วมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษาฯ แล้ว จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ค้างพิจารณา และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

๑. รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระเบียบวาระที่ ๖.๑) หลังจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (นายคณิต แสงสุพรรณ) ได้แถลงรายงานฯ แล้ว คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้พิจารณาศึกษา รายงานฯ ดังกล่าว เป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการ (นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ) ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (นายคณิต แสงสุพรรณ) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

๒. รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒) (ระเบียบวาระที่ ๖.๒) หลังจากรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายธีรชัย อัตรานานิช) ได้แถลงรายงานฯ แล้ว คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญกิจการวุฒิสภาให้พิจารณา ศึกษารายงานฯ ดังกล่าว เป็นการล่วงหน้า โดยรองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ห้า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ด้านการคลัง (นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์) ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายธีรชัย อัจฉนวนิช) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖.๓ ออกไปพิจารณาในการประชุมสัปดาห์ถัดไป โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่เสนอใหม่ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

(นางสาวนภาพรณ ใจสีจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>